

## ผู้บริหาร สพฐ. กระจายกำลังลงพื้นที่ ตรวจสอบพร้อมให้กำลังใจ สนามสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ทั่วประเทศ

นำเสนอเมื่อ : 20 ส.ค. 2566

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

ดร.อัมพร กล่าวว่า สพฐ. ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ. 2566 ใน 51 กลุ่มวิชา จำนวนอัตราว่างรวม 8,061 อัตรา แบ่งเป็นพื้นที่ปกติ 7,537 อัตรา พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 524 อัตรา ซึ่งจากการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบ พื้นที่ปกติ 25,061 ราย พื้นที่จชต. 1,632 ราย รวมทั้งสิ้น 26,693 ราย

เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า สำหรับสนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ทำการเปิดสอบ 10 กลุ่มวิชา มีผู้มีสิทธิสอบ 216 คน เขาสอบจำนวน 206 คน ขาดสอบ 10 คน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมในวันนี้พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย สพฐ. ได้เน้นย้ำให้ทุกเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ปลอดภัย เพราะคุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีครูที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

“ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้ หลังจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ในวันที่ 19 สิงหาคม และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 สิงหาคมแล้ว จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ต่อไป” ดร.อัมพร กล่าว

ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสนามสอบทั่วประเทศอีกด้วย โดยนายพัฒนา พัฒนทวีตล รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งมีผู้สมัครสอบจำนวน 28 คน ขาดสอบ 3 คน และสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปิดสอบใน 8 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครสอบจำนวน 41 คน ผู้มาสอบจำนวน 39 คน ขาดสอบจำนวน 2 คน

ดร.ธีร ภาวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 2 เปิดสอบใน 8 กลุ่มวิชา มีอัตราว่างจำนวน 34 อัตรา มีผู้สมัครสอบ จำนวน 78 คน และสนามสอบโรงเรียนบ้านนาทิว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สังกัด สพป.สงขลา เขต 3 มีผู้สมัครสอบ 16 (อ.สะเดา) จำนวน 22 คน และ 17 (อ.นาทวี อ.จะนะ อ.เทพา

และอ.สະบ้ำย้อย) จำนวน 180 คน โดยการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ซึ่งมีอัตราว่าง 79 อัตรา มีผู้สมัครสอบจำนวน 234 คน และสนามสอบวิทยาลัยการอาชีพโพหนอง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เปิดสอบใน 8 กลุ่มวิชา มีผู้สมัครสอบจำนวน 79 คน โดยการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเตรียมทุกขั้นตอน ห้องสอบครบถ้วนพร้อมสำหรับผู้เข้าสอบ ใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส ชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นในความยุติธรรมเท่าเทียม เพื่อคัดคนเป็นครูผู้ช่วยอย่างมีคุณภาพ

และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (กอวิทยาการ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เปิดสอบใน 11 กลุ่มวิชา มีตำแหน่งว่าง 29 อัตรา มีผู้สมัครสอบ 99 คน มีสิทธิสอบ 98 คน มาสอบ 94 คน ขาดสอบ 4 คน และสนามสอบโรงเรียนดำรงสินอุทิศ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เปิดสอบใน 10 กลุ่มวิชา มีจำนวนผู้เข้าสอบ 154 คน และขาดสอบ 5 คน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 19 สิงหาคม 2566](#)